

**กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ยืนยันยังไม่ขาดแคลนข้าว หลังโดนซูเปอร์ไต้ฝุ่น Egay พัดถล่ม**



นาย Rex Estoperez ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวว่า แม้ว่าฟิลิปปินส์จะโดนซูเปอร์ไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่น Egay พัดถล่ม แต่ได้ให้การรับประกันว่าจะมีข้าวเพียงพอ โดยอ้างถึงการคาดการณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงด้านนโยบาย การวางแผน และกฎระเบียบ ซึ่งระบุว่าว่ามีปริมาณสต็อกข้าวส่วนเกินเป็นเวลาอย่างน้อย 67 วัน ณ สิ้นปี ทั้งนี้ การพัดถล่มของซูเปอร์ไต้ฝุ่น Egay เกิดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งขณะนี้ต้นข้าวยืนต้นที่ได้รับผลกระทบยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้น โดยการเก็บเกี่ยวในฤดูฝนจะเริ่มในช่วงปลายเดือนกันยายนและยาวไปจนถึงเดือนธันวาคม และตามเป้าหมายของการผลิตข้าวเปลือกสำหรับปี 2566 ยังคงสามารถเป็นไปได้ หากเกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้งในฤดูฝน และไม่มีภัยพิบัติอื่น เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดไว้

ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกล่าวเสริมว่า นอกเหนือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่ดีในช่วง 6 เดือนแรกแล้ว การนำเข้าข้าวยังมีส่วนช่วยเสริมปริมาณสต็อกข้าวของประเทศอีกด้วย โดยข้อมูลของสำนักอุตสาหกรรมพืช (Bureau of Plant Industry) ณ เดือนมิถุนายน 2566 ปริมาณข้าวนำเข้าเข้าสู่ประเทศแล้ว 3.8 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ได้กล่าวเตือนว่าราคาขายปลีกข้าวที่พุ่งสูงขึ้นจะคงอยู่ต่อไปหลังจากประเทศอินเดียตัดสินใจห้ามการส่งออกข้าว ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นโดยข้อมูลของผู้นำเข้าระบุว่าข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้นเป็น 560 เหรียญสหรัฐฯ ต่ตัน จาก 520 เหรียญสหรัฐฯ ต่ตัน และมีแนวโน้มอาจเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ เลขาธิการรัฐมนตรีฯ ระบุเพิ่มเติมว่าขณะนี้มีความพยายามในการปรับปรุงการผลิตข้าวในท้องถิ่นเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าของประเทศ ซึ่งรัฐบาลยังคงตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุราคาข้าวที่ 20 เปโซต่อกิโลกรัม ตามที่ประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ สัญญาไว้ในช่วงการรณรงค์ในปี 2565 โดยเป้าหมายดังกล่าวเป็นไปได้บนสมมติฐานที่สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับเกษตรกรชาวนาได้ โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นและมุ่งมั่นที่จะบรรลุความมั่นคงทางอาหารและจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบายภาครัฐ     เศรษฐกิจการลงทุน     แนวโน้มการตลาด     รายงานสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ราคาข้าวของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์พบว่า ราคาขายปลีกของข้าวท้องถิ่นสำหรับข้าวทั่วไป (regular milled rice) อยู่ที่ 44 เปโซต่อกิโลกรัม ข้าวขัดสีคุณภาพดี (well - milled rice) ราคา 49 เปโซต่อกิโลกรัม ข้าวคุณภาพพิเศษ (special rice) ราคา 60 เปโซต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาข้าวนำเข้าสำหรับข้าวขัดสีคุณภาพดี (well-milled rice) ราคา 48 เปโซต่อกิโลกรัม ข้าวพรีเมียม (Premium rice) ราคา 50 เปโซต่อกิโลกรัม และข้าวคุณภาพพิเศษ (special rice) ราคา 58 เปโซต่อกิโลกรัม

ที่มา: หนังสือพิมพ์ The Philippine Star

### บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

- ฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลกกำลังเผชิญกับความเสถียรด้านความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากความท้าทายจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้ผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ลดลง ประกอบกับฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าวปริมาณมาก และเมื่อประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกสั่งห้ามการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมати (non-Basmati) ได้ส่งผลให้ตลาดข้าวโลกเกิดความผันผวนอย่างมากจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานข้าวโลกและทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น ซึ่งได้เพิ่มความท้าทายให้กับประเทศผู้นำเข้าอย่างฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้น แม้ว่าอินเดียจะไม่ใช่แหล่งนำเข้าข้าวรายใหญ่ของฟิลิปปินส์ก็ตาม แต่ฟิลิปปินส์ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบได้ เนื่องจากการสั่งห้ามส่งออกข้าวดังกล่าวของอินเดียได้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่ออุปทานและราคาทั่วโลก นอกจากนี้ สถานการณ์ตลาดโลกยังคงต้องรอดูประเทศผู้ผลิตข้าวสำคัญรายอื่นๆ โดยเฉพาะเวียดนามว่าจะมีข้อกังวลต่อวิกฤตอาหารหรือไม่ และจะมีการออกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวเช่นเดียวกับประเทศอินเดียด้วยหรือไม่ ทำให้ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดข้าวโลกมีความไม่แน่นอนสูง

- รัฐบาลฟิลิปปินส์พยายามจะลดผลกระทบต่อวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้น โดยต้องการเพิ่มการผลิตข้าวในท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะอุปทานข้าวตึงตัว และลดการพึ่งพาการนำเข้าข้าวจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนดังกล่าวลง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์เพื่อพึ่งพาตนเองคงไม่สามารถทำได้ในระยะเวลายันใกล้ เนื่องจากฟิลิปปินส์มีช่องว่างระหว่างอุปทานและอุปสงค์ข้าวในประเทศอยู่อีกมาก ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสำหรับการส่งออกข้าวไทยมายังตลาดฟิลิปปินส์ โดยฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย โดยในปี 2565 ไทยส่งออกข้าวมายังฟิลิปปินส์ ปริมาณ 185,714 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากปี 2564 ที่มีปริมาณส่งออก 146,239 ตัน และสำหรับในปี 2566 (เดือนมกราคม - พฤษภาคม) ไทยส่งออกข้าวมาฟิลิปปินส์ปริมาณ 60,705 ตัน ลดลงร้อยละ 1.49 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณส่งออก 61,622 ตัน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะนำเข้าอย่างต่อเนื่อง และน่าจะมีการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเวียดนามซึ่งเป็นตลาดข้าวนำเข้าอันดับ 1 ในฟิลิปปินส์มากกว่าร้อยละ 80

นโยบายภาครัฐ     เศรษฐกิจการลงทุน     แนวโน้มการตลาด     รายงานสินค้าและบริการ

ได้ส่งออกข้าวเป็นปริมาณมากในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แล้ว และอาจมีผลผลิตเหลือไม่มากที่จะส่งออกในช่วงครึ่งหลัง ทำให้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับการส่งออกข้าวไทยมายังฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ตลาดข้าวโลกมีความไม่แน่นอนและราคาข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีความอ่อนไหวต่อราคาสูง หากราคาข้าวสูงมากเกินไป อาจทำให้แข่งขันและขายลำบากขึ้น โดยผู้ค้า/ผู้นำเข้าฟิลิปปินส์อาจชะลอการสั่งซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์และ/หรือกรณีเลวร้ายที่สุด อาจจะหยุดการนำเข้า เนื่องจากไม่สามารถแบกรับราคาได้ นอกจากนี้ประเทศไทยเองอาจต้องเผชิญกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญต่อการผลิตข้าวของไทยด้วยเช่นกัน ผู้ประกอบการไทยจึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนรองรับการส่งออกที่เหมาะสมต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

4 สิงหาคม 2566

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ